



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เรื่อง เพิกถอนอำนาจปกครองบุตร

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๑๔๐/๒๕๖๑

ด้วย นางสาวสุนทรภรณ์ อุทัยรัตน์ ผู้ร้อง อยู่บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ ยื่นคำร้องต่อศาลว่า ผู้ร้องกับนายสิงห์ ชื่นชู เป็นภริยาสามีกันโดยชอบด้วยกฎหมาย จดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ อยู่กินกันที่บ้านเลขที่ ๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบางเคียน อำเภอบางบาล จังหวัดนครสวรรค์ มีบุตรด้วยกัน ๑ คน คือ เด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู เกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปัจจุบัน อายุ ๘ ปีเศษ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ร้องกับนายสิงห์ ชื่นชู ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากการเป็นภริยาสามีกันแล้ว ต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทำบันทึกข้อตกลงให้นายสิงห์ ชื่นชู เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู จากนั้นนายสิงห์ ชื่นชู ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยให้เด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู อาศัยอยู่กับมารดาของสิงห์ ชื่นชู ที่บ้านเลขที่ ๔๖/๓ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งที่บ้านหลังดังกล่าวมีเด็กที่อยู่ใกล้เคียงกับเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู อีก ๒ คนที่มารดาของนายสิงห์ ชื่นชู ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ประกอบกับมารดาของนายสิงห์ ชื่นชู ป่วยด้วยโรคร้ายแรง จึงไม่สามารถดูแลเอาใจใส่เด็กทั้ง ๓ คน รวมถึงเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู ได้เหมือนช่วงที่ยังไม่ป่วย และอายุก็มากขึ้นทุกวัน ส่วนเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู เติบโตขึ้นและต้องการคนคอยให้คำแนะนำเอาใจใส่ใกล้ชิด โดยเฉพาะบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิด อีกทั้งนายสิงห์ ชื่นชู (บิดาของผู้เยาว์) มีฐานะการงานที่ไม่ค่อยจะมั่นคง จึงไม่มีเวลาดูแลเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู เพราะต้องใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำงาน โดยเฉพาะที่ทำงานและที่พัก อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร ต่อมาก็มาทำงานอยู่จังหวัดอยุธยา และพักอยู่ที่จังหวัดอยุธยา เวลาทั้งหมดไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพ ไม่มีเวลาเอาใจใส่เด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสิงห์ ชื่นชู ก็จัดงานมงคลสมรส กับแฟนสาวที่รักกันมานาน และแฟนสาวกำลังตั้งครรภ์ นายสิงห์ ชื่นชู ต้องใช้เวลาที่มีในการเอาใจใส่ลูกที่อยู่ในครรภ์ของภรรยาใหม่ ประกอบกับภรรยาใหม่ไม่เคยสนใจใยดีกับเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู แต่อย่างใด เป็นเหตุให้เด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู ไม่ได้ความรักความเอาใจใส่จาก นายสิงห์ ชื่นชู ซึ่งระหว่างนั้นผู้ร้องได้เดินทางแอบไปเยี่ยมเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู และพาไปเที่ยว โดยเมื่อนายสิงห์ ชื่นชู ทราบเรื่องจะต่อว่าญาติทุกคนรวมทั้งมารดา เพราะไม่ต้องการให้เด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู ไปไหนมาไหนหรือติดต่อกับผู้ร้อง ผู้ร้องถูกนายสิงห์ ชื่นชู กีดกันในการพบเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู ตลอดมา และเด็กหญิงณัฐชา ชื่นชู แจ้งความประสงค์ว่าต้องการมาอยู่กับผู้ร้อง ต้องการมีมารดาใกล้ชิด พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้นายสิงห์ ชื่นชู ไม่มีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจ

ปกครองเด็กหญิงณัชชา ชื่นชู อีกต่อไป ผู้ร้องในฐานะที่เป็นมารดาของเด็กหญิงณัชชา ชื่นชู มีรายได้
จากการทำงานรวมแล้วไม่ต่ำกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท ต่อเดือน อีกทั้งผู้ร้องกับสามีชาวเบลเยียม ไม่มีบุตร
ด้วยกัน และเราทั้งคู่ประสงค์จะเลี้ยงดูเด็กหญิงณัชชา ชื่นชู ให้มีความสุขตลอดไป ประกอบกับ
เด็กหญิงณัชชา ชื่นชู ก็ประสงค์จะมาอยู่กับผู้ร้อง และสามีของผู้ร้องก็รักต้องการมีลูกสาวเช่นเดียวกัน
ผู้ร้องจึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดู และใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงณัชชา ชื่นชู
ได้ดีกว่านายสิงห์ ชื่นชู ในปัจจุบันอันจะทำให้เด็กหญิงณัชชา ชื่นชู มีความสุขมีความอบอุ่น และ
เกิดเป็นประโยชน์แก่ เด็กหญิงณัชชา ชื่นชู ต่อไป ด้วยเหตุผลดังกล่าว ขอศาลได้โปรดไต่สวนคำร้อง
ของผู้ร้อง แล้วมีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงณัชชา ชื่นชู ผู้เยาว์ จากนายสิงห์ ชื่นชู
เป็นผู้ร้อง

ศาลนัดไต่สวนคำร้องวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ผู้ใดจะคัดค้าน
ให้ยื่นคำคัดค้านต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัด คำร้องเรื่องนี้ขออุทธรณ์ได้ที่ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล
เยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

